

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý người nước ngoài, cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 1644/CAT-PA08 ngày 30/6/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

- Công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú (*gọi tắt là XNC*) của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến hoạt động tại địa phương luôn được đảm bảo thực hiện tốt theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam và các quy định về quản lý NNN.

- Từ ngày 01/8/2020 đến nay, trên địa bàn huyện có 21 lượt đoàn của 11 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài và 16 trường hợp NNN (04 Trung Quốc, 01 Singapore, 01 Ấn Độ, 01 Mỹ, 01 Nga, 01 Philippines, 01 Tây Ban Nha, 01 Hà Lan, 02 Campuchia và 02 Mông Cổ) đến cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện. Ngoài ra, có 01 trường hợp NNN không tạm trú tại địa bàn nhưng hàng ngày đến làm việc tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa. Các đoàn tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn huyện đều hoạt động đúng với thành phần và nội dung đã đăng ký; các trường hợp NNN đến địa phương hoạt động cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến XNC. Chưa phát hiện có trường hợp NNN đến tạm trú, làm việc có hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh, có hành vi vi phạm pháp luật hay hoạt động gì phức tạp liên quan ANTT tại địa phương.

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy Phước có 09 chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài đang được triển khai; các chương trình, dự án này đều được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chưa phát hiện có cá nhân, tổ chức NGO nước ngoài nào lợi dụng các chương trình, dự án này nhằm vào các mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 của

UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh (*ban hành theo Nghị định 64/2015/NĐ-CP, ngày 06/8/2015 của Chính phủ về Quy chế, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam*) sau đây gọi tắt là “Quyết định số 54”, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối với NNN cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nhằm giúp cho đội ngũ này nắm vững các nội dung cơ bản, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh trao đổi thông tin về NNN đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định. Đã tổ chức quán triệt, triển khai và tập huấn các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý XNC của NNN tại Việt Nam cho UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý cư trú, hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhà nước trên lĩnh vực XNC của NNN trên địa bàn, thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC của NNN tại địa phương theo đúng quy định. Kết quả, trong thời gian từ 01/8/2020 đến nay, chưa phát hiện có cá nhân, tổ chức nào trên địa bàn huyện vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC.

2. Công tác phối hợp cấp giấy tờ cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú

UBND huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tham mưu trong việc trao đổi thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép hành nghề; chỉ đạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho NNN được quy định tại Điều 33 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định tại các Điều 21, 28 và khoản 1 Điều 30 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

3. Công tác phối hợp kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn quản lý, giám sát các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hoạt động ở địa phương. Kết quả: từ ngày 01/8/2020 đến nay, đã giám sát, quản lý 16 trường hợp NNN (04 Trung Quốc, 01 Singapore, 01 Ấn Độ, 01 Mỹ, 01 Nga, 01 Philippines, 01 Tây Ban Nha, 01 Hà Lan, 02 Campuchia và 02 Mông Cổ) và 21 lượt đoàn nước ngoài đến cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện. Qua công tác quản lý, giám sát chưa phát hiện có cá nhân, tổ chức NNN trên địa bàn có hoạt động nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC.

4. Công tác phối hợp quản lý cư trú đối với người nước ngoài

Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh và sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp Công an huyện làm tốt công tác rà soát, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như hành chính công khai, cơ bản nắm chắc được hoạt động của người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, chủ động phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn.

5. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài

UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu UBND huyện xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về XNC của NNN tại địa phương theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Trong thời gian từ 01/8/2020 đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý trên lĩnh vực XNC đối với NNN.

6. Công tác phối hợp hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với Công an huyện triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sử dụng các loại biểu mẫu liên quan đến XNC do Bộ Công an ban hành theo đúng quy định.

7. Công tác phối hợp trong công tác thống kê Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê số liệu NNN làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc và NNN cư trú tại địa phương theo đề nghị của Công an tỉnh và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định tại Điều 13 của Quyết định số 54; thường xuyên hướng dẫn Công an các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý khai báo tạm trú NNN và thực hiện công tác khai báo tạm trú đối với NNN qua mạng internet cho các công ty, cơ sở cho thuê lưu trú có NNN làm việc và lưu trú trên địa bàn.

8. Công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

Chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, nội dung, hình thức phối hợp, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam đến người dân; đặc biệt là các cơ sở lưu trú và các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động bảo lãnh NNN đến hoạt động, làm việc tại địa bàn.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Một số cơ quan, đơn vị còn chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp trao đổi thông tin, quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương; chưa thật sự quan tâm, còn lơ là trách nhiệm. Do đó, hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương cho người dân chưa mang lại hiệu quả cao, người dân chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định về tạm trú đối với NNN cư trú, hoạt động tại địa phương nên vẫn còn tồn tại một vài trường hợp khai báo tạm trú còn chậm. Ngoài ra, một số trường hợp NNN đến làm việc trên địa bàn huyện không đăng ký tạm trú ở trên địa bàn mà đăng ký tạm trú ở các khu vực khác như thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn,... mặc khác, số đối tượng đăng ký tạm trú trên địa bàn thì thường xuyên qua lại giữa 2 nước nên công tác nắm tình hình di biến động của đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý NNN còn chưa đồng bộ, gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai; đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý đối với NNN còn hạn chế, bất cập về chuyên môn, nhất là ngoại ngữ nên còn bị động trong quá trình thực hiện công tác quản lý NNN.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khai báo tạm trú, quản lý NNN của nhiều đơn vị còn thiếu. Các xã, thị trấn vẫn chưa được trang bị thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khai báo tạm trú, quản lý NNN, trong khi đây là nơi trực tiếp thực hiện việc khai báo tạm trú, quản lý NNN đến hoạt động ở địa phương.

- Một bộ phận người dân còn thiếu quan tâm, chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú cho NNN cũng như phối hợp trao đổi thông tin để quản lý NNN đến tạm trú tại địa phương.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến quản lý NNN đến hoạt động tại địa phương của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thực chất; nội dung, hình thức tuyên truyền còn khái quát, chưa cụ thể, kém thu hút người dân quan tâm.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị UBND tỉnh: Dành một phần kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho các xã, thị trấn (mỗi đơn vị 01 bộ máy vi tính có kết nối mạng

internet) để phục vụ cho công tác khai báo tạm trú, quản lý NNN đến hoạt động tại địa phương.

- Kiến nghị Công an tỉnh: Mở lớp tập huấn chuyên sâu về công tác quản lý NNN đến tạm trú tại địa phương cho các lực lượng chuyên môn, nhất là ở cấp cơ sở. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác quản lý NNN cho các cơ quan chức năng của địa phương, nhất là thông tin về những người thuộc diện “truy nã”, “truy tìm”, “chưa cho nhập cảnh”, “tạm hoãn xuất cảnh”, “chú ý xuất”, “chú ý nhập” đến cư trú và hoạt động tại địa phương.

V. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

2. Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn duy trì tốt công tác quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hoạt động tại địa phương; kịp thời phát hiện, tham mưu UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến NNN, không để phát sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.

3. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin phục vụ cho việc cấp giấy tờ cho NNN XNC; công tác kiểm soát việc XNC của NNN; công tác xử lý vi phạm pháp luật về XNC của NNN. Đồng thời, tổ chức quản lý tốt NNN đến tạm trú tại địa phương; thống kê Nhà nước về XNC của NNN; nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan sử dụng các biểu mẫu về XNC của NNN tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành.

4. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về XNC của NNN; nghiên cứu, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung, hình thức mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo Công an tỉnh biết, theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng PA08);
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam